

Số: 90 /BC-UBND

Tùng Ảnh, ngày 13 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Văn bản của SNV-CCHC&VTTLT ngày 9/3/2022 của Sở Nội vụ về hướng dẫn chế độ báo cáo CCHC định kỳ, UBND xã Tùng Ảnh báo cáo công tác CCHC 5 tháng đầu năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện Quyết định số 111/ QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND huyện Đức Thọ về ban hành kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện Đức Thọ năm 2023. UBND xã đã họp quán triệt và triển khai xây dựng kế hoạch cải cách hành chính xã năm 2023 theo quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 27/01/2023.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP- AN năm 2023, phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Bên cạnh đó đánh giá tình hình thực hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại đối với cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Qua đó, nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng theo quy định và thực hiện tốt việc tác nghiệp trên phần mềm một cửa điện tử; đồng triển khai khắc phục những việc còn tồn đọng, hạn chế, triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính còn tồn tại năm 2022, phương hướng nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

6 tháng đầu năm đã ban hành 56 văn bản chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực cải cách hành chính, (có phụ lục kèm theo)

3. Về kiểm tra cải cách hành chính

Thường xuyên kiểm tra về thái độ, giờ giấc làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chấp hành giờ giấc của cán bộ, công chức, thông qua đó kịp thời chấn chỉnh những cán bộ, công chức có những biểu hiện sai trái. Hình thức kiểm tra chủ yếu là kiểm tra nội bộ qua công việc hàng ngày tại cơ quan, nhắc nhở phê bình tại các cuộc giao ban đầu tuần. Lập sổ theo dõi hàng ngày, qua trang Zalo và qua hệ thống camera giám sát của cơ quan.

Đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành Quyết định 52/2017 của cán bộ, công chức, lao động; Trong đó việc chấp hành giờ giấc, tác phong lễ lối làm việc, sắp xếp công việc khoa học, công tác tiếp công dân tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức.

4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Thường xuyên đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã các tin, bài về công tác CCHC, các văn bản chỉ đạo, điều hành, các quyết định công bố TTHC, các

văn bản mới về luật đề cán bộ, công chức cũng như tổ chức, công dân thuận tiện trong việc tra cứu, tìm hiểu. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp, tuyên truyền các bài viết về CCHC trên sóng phát thanh.

6 tháng đầu năm đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã 79 bài.

Tiếp tục tuyên truyền kế hoạch số: 20/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Thông qua các cuộc hội nghị, giao ban, qua trang thông tin điện tử của xã, qua nhóm zalo điều hành của chính quyền..vv

Tiếp tục duy trì việc tuyên truyền cho công dân nộp hồ sơ điện tử DVC trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Phối hợp công an tuyên truyền người dân thực hiện cài đặt định danh điện tử, tích hợp các loại giấy tờ lên căn cước công dân. Tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án 06 trong lực lượng công an về phát triển và ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực Điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Đây là căn cứ trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Công tác xây dựng và ban hành văn bản của UBND xã được thực hiện theo quy định của pháp luật, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND xã. Triển khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định các văn bản QPPL của cấp trên ở các lĩnh vực quản lý nhà nước.

- UBND xã đã ban hành Kế hoạch số: 21/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch tư pháp.

Ban hành kế hoạch số 36/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa bàn xã Tùng Ảnh năm 2023.

Trong 6 tháng đã tuyên truyền trên 200 lượt bài trên trang FB Tư pháp Tùng Ảnh, trang thông tin điện tử xã, qua các cuộc hội nghị, giao ban..vv

a. Ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền:

Trong 6 tháng, địa phương không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Số lượng văn bản đã được kiểm tra, rà soát; tiến độ, kết quả xử lý văn bản sau kiểm tra, rà soát; kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật).

2. Cải cách thủ tục hành chính(TTHC)

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC (Số lượng TTHC được rà soát; số lượng TTHC đã được phê duyệt, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa; đánh giá về cắt giảm chi phí tuân thủ và những hiệu quả sau khi cắt giảm, đơn giản hóa).

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc xã áp dụng và thực hiện trên tất cả

các lĩnh vực, kể cả thủ tục hành chính liên thông ngành dọc 126 thủ tục

Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của theo Nghị định số 61/20158/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của bộ máy, tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức đôi mới lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

(Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC quý I+ quý II/2023

Kết quả: Đã giải quyết 239 hồ sơ, trong đó có 3 hồ sơ quá hạn, tỷ lệ 99%. Thanh toán dịch vụ công trực tuyến 32 hồ sơ

+Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp

Tại bộ phận một cửa được bố trí phòng làm việc, đảm bảo diện tích, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo, bố trí bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân đảm bảo trên các lĩnh vực, Địa chính, tài chính, Lao động TB&XH, tư pháp, văn phòng, được trang bị 7 máy vi tính, 1 máy scan, máy in, đảm bảo kết nối mạng, hỗ trợ người dân thanh toán trực tuyến, đảm bảo thuận lợi ...vv

Tạo mã quét QR về việc tra cứu các TTHC và phiếu khảo sát ý kiến người dân mức độ hài lòng của người dân về tại bộ phận một cửa cấp xã và nhà văn hóa 12 thôn để thuận tiện cho người dân tra cứu các TTHC và tự đánh giá mức độ hài lòng

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy của xã được sắp xếp, tổ chức ổn định và đi vào hoạt động có nề nếp, phát huy được hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực công tác được giao.

Sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả (Đ/c Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã; Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ xã, Công chức Văn phòng thống kê kiêm chuyên trách NTM xã, Công chức NN – MT kiêm cán bộ thú y, Công chức Văn hóa kiêm Chủ tịch Hội CTĐ xã)

Hiện đang khuyết phó bí thư Đoàn Thanh niên, tạo nguồn kế cận còn gặp khó khăn

Tổng số cán bộ, công chức xã 19 đồng chí, đạt chuẩn theo quy định. 18/19 đồng chí có bằng Đại học đạt 94,7%, trung cấp lý luận chính trị 18/19 đồng chí đạt 94,7%, quản lý nhà nước 16/19 đồng chí đạt 84,2%

Người hoạt động không chuyên trách xã có 7 đồng chí; Trong đó Đại học 3/7 đồng chí đạt 42,8%, trung cấp lý luận chính trị 6/7 đồng chí đạt 85,7%

4. Cải cách chế độ công vụ

Đội ngũ cán bộ công chức luôn thực hiện nghiêm chế độ công công vụ, ngay từ đầu năm đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đăng ký thi đua các thành tích, ký cam kết thực hiện Quyết định 52/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Thành lập tổ theo dõi Quyết định 52/2017 mở sổ theo dõi, chấp hành giờ giấc, hiệu quả công việc hằng ngày, giao ban tuần đánh giá.

Đã tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất có sổ theo dõi, biên bản (Có biên bản hồ sơ kèm theo)

Quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế hành chính được giao, việc bố trí, phân công, sử dụng công chức đều được dựa trên cơ sở công việc yêu cầu, bố trí đúng tiêu chuẩn, chức danh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được xã quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức tham gia học tập với nhiều hình thức như học tập trung, ngắn hạn, tại chức. Hiện đang cử đi học 1 đồng chí tham gia học lớp Cao cấp chính trị ở tỉnh, 1 đồng chí người hoạt động không chuyên trách cấp xã học Đại học.

4. Cải cách tài chính công

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, đơn vị đã tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách và biên chế được giao; tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc.

Hàng năm thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra cấp trên về làm việc, cơ bản đảm bảo thu, chi ngân sách đúng quy định. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, đầu tư các công trình trên địa bàn, đoàn đã chỉ ra và hướng khắc phục thời gian tới.

Đã thực hiện theo văn bản kết luận của Thanh tra đảm bảo quy định

5. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

5.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị

Ban hành Kế hoạch số:18/KH-UBND ngày 15/02/2023 kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2023.

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/1/2023 về chuyển đổi số năm 2023

Cơ quan coi trọng việc áp dụng khoa học công nghệ, trang bị đầy đủ máy tính, điện thoại, internet vào trong công việc. Tỷ lệ cán biết sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc là 100%; thư điện tử công vụ được hoạt động thường xuyên.

Thực hiện tốt ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân.

Trang thông tin điện tử của xã duy trì hoạt động thường xuyên, kịp thời đăng tải các tin tức, nhất là việc đăng tải các thủ tục hành chính mới ban hành cũng như các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở liên quan đến công tác CCHC; hàng tháng đều công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử.

5.2. Về triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023; Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực được công bố của UBND xã năm 2023. Thực hiện cập nhật và xây dựng mới và sửa đổi quy trình đối với các thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung.

6. Mức độ thu hút đầu tư

Ngay từ đầu năm xã đã huy động mọi nguồn lực tập trung kêu gọi đầu tư từ con em quê hương, các doanh nghiệp trong nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường học..vv; tổng thu hút trên ... triệu đồng

7. Tỷ lệ Doanh nghiệp thành lập mới trong năm: 3 doanh nghiệp, hiện chưa có

8. Tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào thu ngân sách của địa phương: Đang kêu gọi

9. Thực hiện thu ngân sách

Chỉ tiêu cấp trên giao 27,6 tỷ đồng, đang tiếp tục kêu gọi nguồn, và xây dựng kế hoạch đấu giá đất năm 2023, hiện đã có quyết định phê duyệt mời thầu đấu giá 55 lô đất vùng Đồng Véo, vùng quy hoạch khu Dân cư xã Tùng Ảnh

6 tháng năm 2023 thu ngân sách. 4.968.471 957 đ

Lưu ý:

- Báo cáo theo thứ tự nội dung và cung cấp đầy đủ số liệu tại Phụ lục 1B gửi kèm.

*. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm

Với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và sự quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động, công tác CCHC đã đạt được những chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm đã cụ thể hóa và ban hành kịp thời các văn bản điều hành CCHC theo kế hoạch CCHC năm 2023 của xã.

Ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến khá rõ nét; hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước nhờ đó cũng được cải thiện dần.

2. Những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong thực hiện CCHC

- Công tác phối hợp trong giải quyết hồ sơ liên thông vẫn còn hạn chế
- Việc công bố TTHC và cập nhật cơ sở dữ liệu lên cổng thông tin điện tử còn ít, có khi chưa kịp thời

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) thực hiện đạt tỷ lệ chưa cao.

Trực giải quyết thủ tục hành chính chậm hồ sơ, do công chức tư pháp hộ tịch sinh, bố trí CC lao động kiêm, do công việc mới nên còn để quá hạn 3 hồ sơ

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định tại Nghị định 61/NĐ-CP.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, đánh giá nội bộ các thủ tục hành chính thuộc xã áp dụng năm 2023.

Tổ chức đoàn kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực được phân công, để có chấn chỉnh bổ cứu kịp thời

Đẩy mạnh công tác hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của cơ quan. Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Duy trì hoạt động của hệ thống thư điện tử, ứng dụng phần mềm một cửa cũng như phần mềm quản lý văn bản tại địa phương.

Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ về cải cách hành chính. Tổng hợp đánh giá bộ chỉ số CCHC cuối năm 2023

Thực hiện tuyên truyền cho người dân và Doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính công toàn trình, thanh toán trực tuyến trên môi trường điện tử.

Tiếp tục tham mưu kêu gọi nguồn con em quê hương, tổ chức Doanh nghiệp, tổ chức đấu giá đất ở năm 2023, tham mưu khai thác nguồn thu đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị cấp trên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác CCHC và đội ngũ cán bộ cấp xã về công tác CCHC

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Tùng Ảnh và một số nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong thời gian tới, báo cáo Phòng Nội vụ, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở nội vụ;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Công chức UBND xã;
- Lưu VT, NV xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Tiến Dũng